

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อูบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างสมดุลระหว่าง **3 ปัจจัย ได้แก่ การทำให้ธุรกิจเติบโตมีกำไร (Profit) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Planet) และการเกื้อกูลผู้คนรอบข้าง และพนักงานในองค์กร (People)** โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับสังคม (Creating Shared Value: CSV) ที่จะสนับสนุนให้ทุกส่วนบรรลุเป้าหมายที่ดีไปด้วยกัน ปัจจัยความสมดุลข้างต้น UBE ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อส่งมอบคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

1. การจัดการมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกัน (Profit – Planet)

บริษัทฯ มุ่งดำเนินกระบวนการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนสูงสุด ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

2. การสร้างสรรค์ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดี (People - Planet)

บริษัทฯ นำแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ และสังคม มาปฏิบัติ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน สังคม เจริญเติบโตไปพร้อมกัน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน และสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. สนับสนุนบุคลากร ชุมชน และเกษตรกรให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจ (Profit – People)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อพนักงานซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ การเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานต่างๆ และให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมผ่านการสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน เกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ได้เข้าถึงแหล่งความรู้นวัตกรรมเกษตรด้านต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกบริษัทฯ ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงานและผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นอย่างดี